



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคคล
เป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานทั่วไป
จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยกำหนด
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙(๖) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการ
สรรหาฯ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายเกษม รักสุจริต	

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จะดำเนินการเลือกสรรในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ไปรายงานตัวระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโขงนที
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ชั้น๒) และจะดำเนินการเลือกสรรประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์
ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐๐ น เป็นต้นไป หากผู้เข้ารับการเลือกสรรไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการเลือกสรร รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๕๑-๖๒๙๓ ในวันและเวลาราชการ

สำเนาถูกต้อง

จำเอก

(พลนคร ถ้อยกระโทก)

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

-๒-/ อนึ่ง...

อนึ่ง ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองในใบสมัครว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งที่ได้จ้างไปแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

สำเนาถูกต้อง

จำเอก



(พลจักร ถอยกระโทก)

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง